

NO POVERTY



การจัดปัญหา
ความยากจน



เปลี่ยนขยะในชุมชนให้เป็นรายได้ในครัวเรือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ ณ วัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาและบุคลากรดำเนินการรับซื้อขยะจากชุมชนบริเวณวัดทางหลวง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย (บวร) ประกอบด้วยชาวบ้านในชุมชน ตัวแทนคณะสงฆ์ ตัวแทนโรงเรียนจากวัดทางหลวงและวัดหลวงโพธิ์ทอง หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ แล้วนำรายได้ไปมอบให้วัดจัดเป็นทุนการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ในการจัดโครงการมีการให้ความรู้เรื่อง “ประเภทและการคัดแยกขยะ” ให้คนในชุมชน โดยมีอาจารย์ทรงศักดิ์ วิชума เป็นวิทยากร การเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะทำให้สามารถนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ หรือปรับปรุง แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้สามารถเปลี่ยนเป็นขยะที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้



การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาน้ำมันสกัดสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชนกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอสรรคบุรีและอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท



NO POVERTY

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท ดังนี้

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบโลโก้เพื่อสร้างจุดขาย พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและการทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยมือถืออย่างมีจุดเด่นและจุดขาย ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการออกแบบ เช่น โลโก้ น้ำยาล้างจาน ตรา Smart clean เป็นต้น



เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการแปรรูป

การแปรรูปกระชายขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ในตำบลบ้านเข็ญ ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอมกระชายแบบแข็ง กระชายกวน และกัมมีกระชาย ณ เทศบาลตำบลบ้านเข็ญ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ่านเส้นสายพลาสติก

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนาตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยการใช้เส้นพลาสติกสานเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสานตะกร้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน

